

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

พิธีกรได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 112 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 417,321,798 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 189 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,327,852 หุ้น โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,894,928 หุ้น ดังนั้นเมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 301 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 505,649,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6684 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมที่เป็นสถานที่ประชุม กล่าวคือในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และได้ยื่นสัญญาณเตือนภัย ขอให้ออกจากห้องเพื่อไปยังจุดรวมพลของโรงแรม โดยมีทางออกไปยังประตูหนีไฟ ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ

เปิดการประชุม

หลังจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว พิธีกรได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายงานประจำปี 2557 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายไพบุณย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเดช บุณสุข	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
5. นายกรีฑ ทอมมัส	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค
6. นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริษัท
7. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกติน	กรรมการ
8. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
2. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ทีวี
3. นายกุศล สุขุมานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปรียมน ปิ่นสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
2. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
3. นายบดินทร์ อุดล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
4. นายสุรพล พิรพงศ์พิพัฒน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี
2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ **นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์** ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านเทปวีดิทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดิทัศน์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อที่ 2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น มีวาระเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ข้อที่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทุกครั้งก่อนทำการประมวลผล โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

ข้อที่ 7 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดังนั้นในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซักถามที่มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือความเห็นทั่วไป หรือสามารถถามกับผู้บริหารได้หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อที่ 8 ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงคะแนนเป็นมติที่ประชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”
- ขั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทั้งหมด
- ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและส่งบัตรในห้องประชุม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมกล่าวคือ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือแสดงตนและใช้ไมโครโฟนที่จัดไว้ให้ตามตำแหน่งต่างๆ และขอให้แจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด เพื่อบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ชัดเจนและถูกต้องคะ สำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอให้มีความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้นๆ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการบันทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุมในแต่ละวาระ พร้อมทั้งคำถาม คำตอบต่างๆ ในที่ประชุม ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดทักท้วงหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 145,439 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 505,795,089 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 313 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 14:21 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	505,791,686	99.9993
ไม่เห็นด้วย	3,403	0.0007
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-
รวมทั้งสิ้น	505,795,089	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ประธานกล่าวว่าในช่วงปี 2557 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้ปรับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจเพื่อขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลทีวี พร้อมกับวางรากฐานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับธุรกิจเพลงและธุรกิจสื่อ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เช่น CTH และ YouTube การเปิดคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดกลางชื่อ “เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม โลฟ เฮ้าส์” ที่ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จุผู้ชมได้ 2,000 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นช่องทางที่จะให้ศิลปินระดับกลางมีเวทีในการแสดงผลงานอันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่ก้าวสู่การเป็นศิลปินชั้นนำต่อไป

สำหรับธุรกิจดิจิทัลทีวี ทั้งช่อง ONE และ GMM 25 ต่างก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากเรตติ้งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้เคยรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญครั้งที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโฮมช้อปปิ้งภายใต้ชื่อ “O Shopping” ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าสองปี

นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากหลายองค์กร เช่น การเป็น 1 ใน 29 บริษัทจดทะเบียนจาก 550 บริษัท ที่ได้รับคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการสร้างสรรคกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ในส่วนของผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ประธานได้มอบหมายให้ นายปรียมน์ ปิ่นสกุล (“นายปรียมน์”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานด้านธุรกิจในปี 2557

1. ธุรกิจเพลง : มีรายได้ 2,885.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.4 รายได้ในส่วนของการขายแผ่นเพิ่มขึ้นจากจำนวนอัลบั้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอัลบั้มรวมฮิต รายได้จาก YouTube ที่เริ่มรับรู้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มขึ้นจาก 8 ล้านบาทในเดือนแรกเป็น 11 ล้านบาทในปัจจุบัน รายได้จากการบริหารศิลปินและการบริหารลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 และ ร้อยละ 8 ตามลำดับ ส่วนที่ลดลงได้แก่รายได้จากช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ลดลงทุกช่องทาง (ยกเว้น 7 Eleven) รายได้จากคอนเสิร์ตลดลงจาก 23 คอนเสิร์ตในปี 2556 เหลือ 14 คอนเสิร์ตในปี 2557 และรายได้ของ Digital Business ลดลงร้อยละ 18

ในปี 2558 คาดการณ์ว่าจำนวนอัลบั้มจะใกล้เคียงกับปี 2557 โดยจะมีการเพิ่มรายได้ในส่วนของ KK Box จากการขยายฐานสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รายได้จาก YouTube ทั้งในส่วน Music and Non-Music Contents รวมถึงรายได้จากโซเชียลมีเดียและงานแสดงที่เพิ่มขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการรับรู้รายได้จากมิวสิกฮอสต์ที่มีแผนในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

2. ธุรกิจดิจิทัลทีวี : ช่อง One และ GMM 25 มีรายได้ 126.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 126.4 จากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2557

ในปี 2558 มีแผนขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำ 5 อันดับแรกของช่องดิจิทัลทีวี โดยการเพิ่ม Content ต่างๆ เน้นละครและซีทีคอมในช่วงไพรม์ไทม์ และขยายฐานผู้ชมในโซนต่างจังหวัดและปริมาณผลประกอบการกับการสร้าง Brand Awareness ให้แพร่หลาย

3. ธุรกิจสื่อ : มีรายได้ 3,919.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23 โดยรายได้จากภาพยนตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จากภาพยนตร์ที่ออกฉาย 3 เรื่องคือ “คิดถึงวิทยา” จำนวน 100 ล้านบาท “ฝากไว้ในกายเธอ” จำนวน 68 ล้านบาท และ “ไอฟาย...แต่ถึงก็...เลิฟยู” จำนวน 320 ล้านบาท ขณะที่รายได้ส่วนของโทรทัศน์ วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ระบบดิจิทัล โดยโทรทัศน์ ลดลงร้อยละ 38.4 วิทยุลดลงร้อยละ 16 และสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 27.6

4. ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง : มีรายได้ 1,135.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 103.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มจาก 3 ล้านบาทต่อวันเป็น 4.5 ล้านบาทต่อวัน มีฐานลูกค้ามากกว่า 500,000 ราย และมีอัตราการซื้อซ้ำมากกว่าร้อยละ 40

ในปี 2558 หากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัว คาดว่ามูลค่าตลาดรวมจะเติบโตเกิน 10,000 ล้านบาท โดยจะเน้นกลยุทธ์การขายที่แตกต่างและเพิ่มสัดส่วนของ Local Sourcing สินค้าจากผู้ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพดี พร้อมกับขยาย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ฐานลูกค้าและช่องทางการขายมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงและกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่นิยมใช้งานอินเทอร์เน็ตและโมบายล์แพลตฟอร์ม

5. ธุรกิจการขาย Set Top Box และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม :

- ✓ แพลตฟอร์ม GMM Z : มีรายได้เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท จากยอดขายกล่องประเภท HD Mini และ HD Lite
- ✓ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม : รายได้ลดลงจากการยกเลิกช่องดาวเทียมและชะลอค่าใช้จ่ายโฆษณาในช่วงเปลี่ยนระบบไปเป็นดิจิทัล

นอกจากนั้น นายปรีโยมน ได้นำเสนอสรุปผลการวัดเรตติ้งโดย AC Nielsen ณ เดือนมีนาคม 2557 (ไม่นับรวมทีวีอนาล็อกช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7) สรุปสาระสำคัญดังนี้

เรตติ้งทั่วประเทศ

- ช่วงทั้งวัน : ช่องที่มีเรตติ้งความนิยมสูงสุดเรียงตามลำดับดังนี้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่อง 8 ช่องโมโน 29 ช่อง ONE และช่องไทยรัฐทีวี
- ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องที่มีเรตติ้งความนิยมสูงสุดเรียงตามลำดับคือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่อง ONE ช่อง 8 ช่องไทยรัฐทีวี และช่องโมโน 29

เรตติ้งในเขตเมืองใหญ่

- ช่วงทั้งวัน : ช่องที่มีเรตติ้งความนิยมสูงสุดเรียงตามลำดับดังนี้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่องโมโน 29 ช่อง ONE ช่อง 8 และช่องไทยรัฐทีวี
- ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องที่มีเรตติ้งความนิยมสูงสุดเรียงตามลำดับคือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่อง ONE และช่องไทยรัฐทีวี

เรตติ้งในเขตกรุงเทพฯ

- ช่วงทั้งวัน : ช่องที่มีเรตติ้งความนิยมสูงสุดเรียงตามลำดับดังนี้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่องโมโน 29 ช่อง ONE และช่อง 8
- ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องที่มีเรตติ้งความนิยมสูงสุดเรียงตามลำดับคือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่อง ONE ช่องโมโน 29 และช่องไทยรัฐทีวี

จากนั้นนายปรีโยมนได้นำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การเปิดประมูลบริษัทวัดเรตติ้งทีวีดิจิทัลโดย Media Research Bureau
- การจัดเรียงช่อง 1-10 ในกล่องดาวเทียมและเคเบิล
- การขยายโครงข่าย MUX
- โครงการแจกอุปองดิจิทัลทีวี
- การเลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลดิจิทัลทีวี
- การรับชมช่อง HD ในระบบดาวเทียม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร (“ดร.นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

ดร.นริศ กล่าวว่างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ คุณกฤษดา เลิศวนา แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นายปรียมน์ เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)	สะสม 31/12/2557	สะสม 31/12/2556	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
รายได้รวม	10,250,863,850	10,989,826,214	-7%
ต้นทุนขายและบริการ	6,963,108,343	6,990,752,783	0%
กำไรขั้นต้น	3,287,755,507	3,999,073,431	-18%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	4,014,485,266	4,191,977,406	-4%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	(726,729,759)	(192,903,975)	277%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17,556,456	15,976,285	10%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(709,173,303)	(176,927,690)	301%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	307,172,990	134,564,612	128%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,016,346,293)	(311,492,302)	226%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(31,653,765)	91,210,971	-135%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(984,692,528)	(402,703,273)	145%
การดำเนินงานที่ยกเลิก			
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(1,228,996,181)	(818,448,462)	50%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด	(2,213,688,709)	(1,221,151,735)	81%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	100,326,117	61,558,039	63%
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(2,314,014,826)	(1,282,709,774)	80%

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : บาท)	ณ 31/12/2557	ณ 31/12/2556	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	960,270,922	1,653,068,457	-42%
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	2,625,266,247	2,421,665,581	8%
สินค้าคงเหลือ	637,505,009	619,683,133	3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,651,615,368	4,083,241,656	-60%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,874,657,546	8,777,658,827	-33%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุน	1,598,708,137	643,868,860	148%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,880,012,399	1,785,008,678	5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	406,449,869	530,177,835	-23%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	5,354,719,269	-	100%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	427,409,693	242,151,873	77%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	446,933,654	624,647,213	-28%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,114,233,021	3,825,854,459	164%
รวมสินทรัพย์	15,988,890,567	12,603,513,286	27%

หนี้สินรวม

(หน่วย : บาท)	ณ 31/12/2557	ณ 31/12/2556	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	992,023,313	4,329,436,625	-77%
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	2,008,844,661	2,521,758,913	-20%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	30,000,000	28,848,000	4%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	939,000,000	-	100%
ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	839,739,272	1,036,636,864	-19%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,809,607,246	7,916,680,402	-39%
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,325,265,889	281,152,000	1083%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่			
ค้างจ่าย-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	3,354,000,000	-	100%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	347,140,870	335,038,191	4%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,558,120	14,505,810	-69%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	65,544,941	79,356,517	-17%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,096,509,820	710,052,518	899%
รวมหนี้สิน	11,906,117,066	8,626,732,920	38%

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)	ณ 31/12/2557	ณ 31/12/2556	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
> หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	636,317,936	29%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
> หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	636,317,936	29%
ส่วนเกินทุน	5,979,797,218	3,712,763,100	61%
กำไรสะสม	(3,212,414,595)	(898,399,769)	258%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(445,259,898)	(405,052,318)	10%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,142,072,454	3,045,628,949	3%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย	940,701,047	931,151,417	1%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,082,773,501	3,976,780,366	3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	15,988,890,567	12,603,513,286	27%
Interest-bearing Debt to Equity	1.06	1.17	

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 133,161,509 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 638,956,598 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 349 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:17 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	638,956,495	100.0000
ไม่เห็นด้วย	103	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-
รวมทั้งสิ้น	638,956,598	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายปริยมน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนายปริยมนแถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)



ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,963 ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเพื่ออนุมัติการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,098 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 638,957,696 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 350 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:24 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	638,957,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	103	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,696	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีชญม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรีชญม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,963 ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2554-2557 ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 งบเดียว	ปี 2556 งบเดียว	ปี 2555 งบเดียว	ปี 2554 งบเดียว
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท	(3,963.3)	254.2	380.8	532.3
กำไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้านบาท	(3,015.2)	948.1	647.2	266.4
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท	(6.02)	0.45	0.72	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	0.54
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	เสนองด	-	-	-
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	-	-	-	0.54

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
	งบเดี่ยว	งบเดี่ยว	งบเดี่ยว	งบเดี่ยว
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม	-	-	530.3	530.3
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม่	819.9	636.3	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	-	-	-	286.3
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-	53.8

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 638,957,706 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 351 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:25 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	638,913,827	99.9999
ไม่เห็นด้วย	559	0.0001
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,706	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมขอแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประวัติของ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ส่วนที่เกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา จากปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้เรียนเชิญประธานนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปี 2558 นี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังที่ปรากฏในตาราง พร้อมกันนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นประธานแจ้งว่าเพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก ประธาน และนางสาวสุวิมล จึงขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและจะ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)



กลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ (รองประธานกรรมการบริษัท)	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
นางสายทิพย์ มนต์วีฑู ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ์	กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

หลังจากที่กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ควรวาระมีความเห็นว่าการที่ควรกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น สมควรที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นกรรมการอิสระ แทน นางสาวสุภา เจริญยิ่ง โดยประวัติย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน และรายละเอียดที่จำเป็นต่างๆ ได้นำเสนออยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เฉพาะ กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และหลังจากที่ประชุมได้ลงคะแนนครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนนของทั้ง 4 ท่าน พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนั้นบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 638,957,712 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 352 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1: นางสาวบุษมา ดาวเรือง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	637,780,010	99.8164
ไม่เห็นด้วย	1,173,102	0.1836
งดออกเสียงลงคะแนน	4,600	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	100.0000

ท่านที่ 2: นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อัญญา

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	637,773,581	99.8157
ไม่เห็นด้วย	1,177,500	0.1843
งดออกเสียงลงคะแนน	6,631	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	100.0000

ท่านที่ 3: นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	637,764,158	99.8157
ไม่เห็นด้วย	1,177,500	0.1843
งดออกเสียงลงคะแนน	16,054	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	100.0000

ท่านที่ 4: นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	637,264,158	99.8156
ไม่เห็นด้วย	1,177,523	0.1844
งดออกเสียงลงคะแนน	516,031	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	100.00000

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558
-----------	--

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยประธานแถลงว่าคณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่เคยอนุมัติไว้เดิมมีความเหมาะสมแล้วและมีจำนวนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

7.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 จำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งจะจ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี ดังนี้

อัตราค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการบริษัท	13,000	13,000	13,000
กรรมการอิสระ (ท่านละ)	13,000	13,000	13,000
กรรมการบริษัท (ท่านละ)	3,000	3,000	3,000

ค่าบำเหน็จประจำปี จ่ายจากค่าตอบแทนคณะกรรมการหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายในปี 2558 แล้ว ซึ่งจะถูกจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามสัดส่วนจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จให้กรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

7.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ได้แก่ค่าตอบแทนรายปี จำนวน 650,000 บาท โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	150,000	150,000	150,000

ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

7.3) **ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น** ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:37 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	638,902,579	99.9914
ไม่เห็นด้วย	7,190	0.0011
งดออกเสียงลงคะแนน	47,943	0.0075
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("อีวาย")** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2538 และถือได้ว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กล่าวคือ:

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ุ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ |
| (2) นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ |
| (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ถือว่าจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทในเครือ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

พร้อมกันนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการหรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับค่าบริการอื่น (Non audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากอีวาย โดยสามารถสรุปค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2558 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2557	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2556
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,920,000	0%	2,920,000	0%	2,920,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:40 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	638,907,202	99.9989
ไม่เห็นด้วย	7,190	0.0011
งดออกเสียงลงคะแนน	43,320	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	100.0000

วาระที่ 9	เรื่องอื่นๆ
-----------	-------------

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม (สำหรับคำถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตาม เอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 16.24 นาฬิกา

ลงชื่อ-นางสาวบุษบา ดาวเรือง-.....ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ-นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข-.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข)

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557

1. นายอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ สอบถามดังนี้

- Rating สามารถเช็คจากกล่องได้หรือไม่
- GMMZ ปัจจุบันมีกำไรหรือไม่
- จากข่าวที่ออกตามสื่อว่ามีผลการประมาณการจุดคุ้มทุนของทีวีดิจิทัลไว้ที่ 7 ปี จากอายุใบอนุญาต 15 ปี แล้วบริษัท จะสามารถทำกำไรภายใน 8 ปีที่เหลือได้คุ้มทุนหรือไม่
- บริษัท จะสามารถควบคุมต้นทุนของทีวีดิจิทัลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างไร

นายสุพล พิรพงศ์พิพัฒน์ ชี้แจงดังนี้

- ในการวัด Rating เกิดจากการทำ Research ของ AGB Nielsen ที่ได้ไปติดตั้งกล่องตามกลุ่มตัวอย่างของประชากรในทุก Platform เช่น Cable TV , Satellite TV เป็นต้น สมมติว่ามีประชากรประมาณ 65 ล้านคนทั่วประเทศ ก็จะมีการติดตั้งกล่องเพื่อวัด Rating สำหรับกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,000 ราย

นายปรียมณ ปีนสกุล ชี้แจงดังนี้

- ฐานผู้ชมของช่อง GMM 25 นอกจากกลุ่มวัยรุ่นแล้ว ยังมีกลุ่มคนอายุ 50 ปี ขึ้นไปด้วยซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ชอบดูทีวี ซึ่งคนกลุ่มนี้จะนิยมดูละครช่วงไพรม์ไทม์จากทีวี ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นจะนิยมดูจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งก็จะมีหารายได้จาก Multi Screen อยู่แล้ว
- ผลการดำเนินงานของกลุ่ม Z นั้นรายได้ของกลุ่ม Z ที่ผ่านมานั้นเป็นการขาดทุนจากการทำธุรกิจ Pay TV แล้วแต่ในส่วนของบริษัทขายกล่องเราได้กำไรมาโดยตลอดถึงแม้ว่ากำไรจะไม่มาก แต่วัตถุประสงค์หลักของการขายกล่องเพื่อสร้าง Platform ส่วนที่ขาดทุนมาโดยตลอดคือธุรกิจ Pay TV ที่ขาดทุนก่อนหน้านี้จะเกิดจากการค่า License content ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้หยุดการขาดทุนแล้วเนื่องจากได้ขาย Licenseธุรกิจนี้ให้กับ CTH แล้ว แต่ผลการขาดทุนในอดีตก็ยังคงอยู่
- ในอนาคตธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญคือธุรกิจ Digital TV ซึ่งผู้ประกอบการทุกช่องต่างมีเป้าหมายที่จะเป็นช่องที่ได้รับความนิยมติด 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 10 ดังนั้นด้วยเงินลงทุนที่มากจากค่าประมูลช่องค่าผลิต Content ต่างๆ ทำให้เชื่อได้ว่าจุดคุ้มทุนของช่องน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7 ปีทุกราย ส่วนช่องไหนจะกำไรเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละช่อง ซึ่งถ้า Rating ของเราเองยังดีมากขึ้นไปเรื่อยๆ แบบนี้ ทีมขายน่าจะจะสามารถหารายได้ให้กับช่องได้มาก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

- การบริหารต้นทุนของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ที่ผ่านมามีการชะลอรายการใหม่ๆ เพื่อให้มีการออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งเราจะดำเนินงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2. นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ สอบถามดังนี้

- จากงบการเงินที่แสดงเงินกู้ระยะยาวจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท นั้น ผู้บริหารมีความมั่นใจเพียงใดว่าจะสามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามกำหนด
- บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไม่ทราบว่ามีนโยบายจะเข้าร่วมหรือไม่ เมื่อใด

นายปรีชมน ปีนสกุล ชี้แจงดังนี้

- เรื่องการชำระหนี้เงินกู้ว่าการที่ธนาคารจะให้เงินกู้จะมีการพิจารณาความสามารถในการทำรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งแผนในการชำระหนี้ของธนาคารจะสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้และชำระหนี้ตามแผนได้

นางสาวพัชรรัตน์ พัทธภุช ชี้แจงดังนี้

- เรื่องการเข้าร่วมโครงการฯ ว่าบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักการของโครงการ ขั้นตอน และสิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากเข้าร่วมโครงการเพื่อดูว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดจะสอดคล้องกับกระบวนการทำงานและจำนวนบุคลากรของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณาตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง การป้องกันและติดตามความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมพนักงานในเรื่องนี้เป็นประจำทุกปี จึงถือได้ว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เหมาะสมและเพียงพออยู่แล้วในปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒนาว่ามีระดับการพัฒนาด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับ 3 จาก 5 ระดับ ซึ่งมีเพียง 6 บริษัท จากจำนวนบริษัททั้งสิ้น 593 บริษัทที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 3

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

3. นายวัชร สุชีธรรมรักษ์ สอบถามดังนี้

- การเข้าลงทุนของกลุ่มคุณบอย คือช่องใด
- บริษัทฯ มีแผนที่จะหา Strategic Partner สำหรับช่อง GMM 25 หรือไม่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

- ช่อง GMM 25 จะแย่งฐานผู้ชมกับช่อง ONE หรือไม๊ แกรมมี่ไม่จำเป็นต้องมีช่องดิจิทัลที่ไปถึงสองช่อง เพียงช่องเดียวเพียงพอหรือไม่
- ปัจจุบันยังมีการผลิตคอนเทนต์ไปขายช่องอื่นอีกหรือไม่ ส่งให้ช่องใดบ้าง
- บริษัทวางนโยบายเน้นทำช่องของตนเอง หรือยังคงรับผลิตรายการเมื่อมีช่องอื่นติดต่อเข้ามา
- หลังจากที่เคยสตาร์กลับมาที่ช่องวัน ผลตอบรับเป็นเช่นไร
- เราสามารถทำรายการคล้ายเดอะสตาร์ แต่เน้นแนวเพลงลูกทุ่งได้หรือไม่
- สัดส่วนรายได้ในปีนี้เป็นอย่างไร ธุรกิจเพลงในส่วนของ การขายแผ่น CD ยังคงมีสัดส่วนเหลืออยู่อีก ประมาณเท่าไร และในส่วนของรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตเป็นอย่างไร
- รายได้จากการเก็บค่าลิขสิทธิ์ประมาณปีละเท่าไร
- ในปีนี้คาดว่าจะมีรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตประมาณเท่าไร
- ธุรกิจ Home Shopping ในปี 2557 สามารถสร้างรายได้เท่าไรและปี 2558 คาดว่าจะโตขึ้นเท่าไร เมื่อเทียบกับคู่แข่ง บริษัทฯ มีจุดแข็งอย่างไร

นายปริย์มณ ปิ่นสกุล ชี้แจงดังนี้

- การเข้าลงทุนของคุณบอยเป็นการลงทุนในช่อง ONE
- ทั้ง 2 ช่องไม่แย่งรายได้กันอย่างแน่นอน เนื่องจาก Grammy เองมีผู้ผลิตรายการรายการเยอะมาก สามารถผลิตรายการให้กับทั้ง 2 ช่องได้และทั้ง 2 ช่องมี Segment ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเราก็ไม่ได้ปิดตัวเองที่จะมี Strategic Partner ที่ไม่ใช่เพียงแค่ลงทุนในส่วนของเงินอย่างเดียว เพราะข้อเท็จจริงแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องเงิน แต่เราต้องการ Strategic Partner จริงๆ เหมือนคุณบอย (คุณถกลเกียรติ) ที่เข้ามาบริหารช่องและได้ทุ่มเทให้กับช่อง ONE อย่างจริงจัง
- ในปี 2557 ธุรกิจ Home Shopping มีรายได้เฉลี่ยต่อวันประมาณ 3 ล้านบาท โดยในปี 2558 คาดว่าจะโตขึ้นถึง 5 ล้านบาทต่อวัน แต่ Margin ของธุรกิจนี้อยู่ที่ประมาณ 20-25% แต่เนื่องจาก ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มได้กำไร ดังนั้นเมื่อเทียบรายได้กับกำไรสุทธิอาจจะยังไม่มากนัก โดยจุดแข็งคือการนำเสนอข้อมูลของสินค้าให้กับลูกค้ามากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างละเอียดและชัดเจน ไม่ใช่เน้นจะขายอย่างเดียว
- ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจ Home Shopping ของเรานั้นไม่ต้องรับภาระเรื่องสต็อกสินค้า เป็นหน้าที่ของ Supplier ที่ต้องนำสินค้ามาส่งเราตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง จึงไม่มีปัญหาเรื่องสินค้าล้าสมัยแน่นอน (obsolete stock)

นายสุรพล พิรพงศ์พิพัฒน์ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ยังมีการผลิต Content ให้กับช่องอื่นด้วย ปัจจุบันก็ยังคงการผลิต Content ให้กับช่อง 3 ,5 ,9 หากดำเนินการผลิตให้กับช่องแล้วสามารถสร้างรายได้และมีประโยชน์ให้ได้มากกว่า บริษัทฯ ก็ จะเลือกทางที่เกิดประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด

- นโยบายในเรื่องการทำธุรกิจดิจิทัลทีวี เรายุ่งเน้นและกำหนดกลยุทธ์ในการทำช่องของเราอย่างแน่นอน
- ด้วยภาพรวมทั้งหมดการย้ายแพลตฟอร์มมาที่ช่อง One ยอดผู้ชมมีการลดลงบ้าง แต่สำหรับ The Star อาจจะ dilute บ้าง แต่ในทางกลับกันรายได้จากจำนวน SMS กลับมากขึ้นกว่าเดิม และมีเรตติ้งอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งถือว่าสูง
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางที่จะดำเนินการผลิตรายการประกวดร้องเพลงในรูปแบบของลูกทุ่งอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ที่จังหวะและโอกาสที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราดำเนินการแน่นอน

นายกริช ทอมมัส ชี้แจงดังนี้

- รายได้ในส่วนของ CD น่าจะเหลืออยู่ประมาณ 800 กว่าล้านบาทก็ถือว่ายังเยอะอยู่
- ในส่วนของรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตในปีที่ผ่านมาเนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองไม่เอื้ออำนวยส่งผลให้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตไม่ดีเท่าที่ควร แต่ในส่วนของ Big Mountain Music Festival เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีรายได้มาก (SOLD OUT) ส่วนธุรกิจเพลงในปี 2558 นั้นธุรกิจเพลงในส่วนของ Physical CD นั้นน่าจะยังมีสัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการผลิตสินค้าตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) เช่นแผ่นเสียง (vinyl) เพื่อสร้างรายได้ทดแทนในส่วนรายได้ที่ลดลงจาก CD ซึ่งมีข้อดีคือไม่มีแผ่นเสียงปลอม
- มีการดำเนินการขายผ่านธุรกิจ On-Line เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในขณะนี้การดำเนินการในส่วนของ Physical CD เป็นการดำเนินธุรกิจแบบ Merchandising มากขึ้น ลูกค้ามักจะซื้อไปสะสม
- รายได้จากการเก็บค่าลิขสิทธิ์ประมาณปีละ 200 – 300 ล้านบาท
- ธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตในปีนี้น่าจะประมาณ 100 ล้านบาท แต่กำไรอาจจะไม่มากนัก เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งค่อนข้างสูงมาก

4. นายเทิดศักดิ์ หวังเสน สอบถามดังนี้

- ฟุตบอลยูโร 2016 ทางแกรมมี่มีแผนการถ่ายทอดสดอย่างไร มีแผนการหารายได้อย่างไรบ้าง
- แผนการหารายได้ของดิจิทัลทีวีทั้ง 2 ช่องเป็นอย่างไร และคาดว่าจะคุ้มทุนในปีไหน

นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ ชี้แจงดังนี้

- ในส่วนของแผนการหารายได้ของดิจิทัลทีวีทั้ง 2 ช่องผู้บริหารได้เรียนชี้แจงให้ทราบไปแล้วในวาระผลการดำเนินงาน

นายปรียมณ ปีนสกุล ชี้แจงดังนี้

- ในส่วนลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโรนั้นอยู่ที่ GMMB ซึ่งบริษัทฯ ได้ขาย GMMB ให้กับ CTH แล้วดังนั้นแผนการดำเนินการในเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของ CTH

4. นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภูณวิสุทธิ สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้

- ผ่าข้อเสนอนี้ถึงผู้จัดรายการคลับฟรายเดย์ว่า การออกอากาศรายการในวันเสาร์เวลา 20.30 น. คิดว่าไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพราะวัยรุ่นและวัยทำงานไม่ได้อยู่บ้านช่วงนั้น น่าจะย้ายมาออกอากาศในวันธรรมดา ส่วนช่วงวันหยุดให้ใช้การรีรันแทน นอกจากนี้การที่แต่ละเรื่องออกอากาศเพียง 4 ตอน คิดว่าสั้นเกินไปในการที่จะสร้างการรับรู้และสร้างรายได้ ตัวอย่างเช่น คลับฟรายเดย์ตอนที่ 1 ต่อกับรถเมล์ แสดงซึ่งดังมาก แต่กว่าผมจะรับรู้ก็ตอนที่ 3 แล้ว
- ผ่าข้อเสนอนี้ถึงผู้บริหารช่อง One ว่าละครสงครามนางงามช่วงหลังมีการยืดเนื้อหาทำให้รู้สึกว่หนังไม่เข้มข้น ไม่สนุก
- การโฆษณาของทั้งช่อง One และช่อง GMM 25 นานเกินไป ทำให้ผู้ชมอาจมีการเปลี่ยนช่องไปช่องอื่นระหว่างที่รอโฆษณา หากตัดโฆษณาให้สั้นลงก็จะทำให้ผู้ชมไม่กล้าย้ายช่องไปช่องอื่นเพราะกลัวกลับมาดูไม่ทัน
- ผู้ประกอบการบางรายมีการลงทุนเพื่อให้ช่องของตนมีช่องทางออกอากาศในอันดับต้นๆ ของกล่องรับสัญญาณ ทางบริษัทฯ น่าจะลงทุนในลักษณะนี้บ้างเพราะน่าจะคุ้มค่าหากสัญญาไม่มีการผูกมัดระยะยาว
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจหลายด้านที่หลากหลาย อยากทราบว่าคณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างไรว่าสัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจไปอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนในแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไร
- สินค้าในคลังของ Home Shopping เป็น Consignment หรือไม่ การคัดสรรสินค้าทางบริษัทฯ หรือผู้ร่วมทุนเกาหลีเป็นผู้ดำเนินการ Sourcing
- นอกจากช่องทางขายผ่านการออกอากาศทางทีวีสำหรับ Home Shopping นั้นบริษัทฯ ควรเพิ่มช่องทางขายอื่นด้วยเช่นทางออนไลน์หรือการฝากขายผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากมีอัตราการโตที่เร็วมาก
- งบลงทุนในปี 2558 จะมีส่วนใดเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ซีเจแทนคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ดังนี้

- ในกรณีของคลับฟรายเดย์ตอนที่ 1 ที่มีผู้ชมสนใจมากนั้น GMM25 ได้มีการดำเนินการขยายภาคต่อแล้ว เช่น ตอน มินต์กับมิว ก็มีภาคต่อแล้วอีก 13 ตอน ส่วนกรณีตอนที่ 1 ต่อกับรถเมล์แสดงนั้น อยู่ระหว่างการจัดสรรเวลาที่จะทำภาคต่อไป ขอขอบคุณสำหรับคำชมและคำแนะนำซึ่งจะแจ้งให้คุณสายทิพย์ทราบต่อไป

นายปรีชญม ปั่นสกุล ซีเจดังนี้

- สัดส่วนรายได้ก่อนที่จะมีดิจิทัลทีวีนั้น มีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเพลงและธุรกิจสื่อประมาณ 70% ต่อไปสัดส่วนรายได้ของธุรกิจสื่อประมาณ 30% จะย้ายไปอยู่ที่ธุรกิจดิจิทัลทีวี ดังนั้นบริษัทฯ คาดว่า

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ต่อไปในอนาคตรายได้ของธุรกิจเพลงและธุรกิจดิจิทัลที่วีจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า 70% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

- ในการร่วมทุนธุรกิจ O-Shopping นั้น ผู้ร่วมทุนเกาหลีเป็นผู้บริหารงานเนื่องจากมีประสบการณ์มาก และใช้ความสามารถในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนี้ในแต่ละประเทศ มาทำการคัดสรรสินค้า และนำเสนอให้กับลูกค้าและต้องมีความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงในทุกด้าน
- ผู้ร่วมทุนทางเกาหลีไม่มีนโยบายในการเปิดร้านจัดจำหน่ายเหมือนผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่ง O-Shopping มีแผนในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งต้องสัมพันธ์กับความหลากหลายของสินค้าตามลำดับอยู่แล้ว และในขณะนี้ก็ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่นในช่วงแรกเปิดช่องทางการขายผ่านการออกอากาศทางทีวีสำหรับ Home Shopping ซึ่งในปัจจุบัน ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขายอื่น เช่น ทางออนไลน์ (Internet) เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายลงทุนหลักในปี 2558 จะเป็นเงินลงทุนด้าน Production ของช่องทีวีดิจิทัล 2 ช่อง ซึ่งน่าจะอยู่ในระดับประมาณ 1,000 ล้านบาท

5. นายอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนอีกหรือไม่
- ทาง CTH จะมีโอกาสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะน่าจะมีผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น

นายปรีชญม ปิ่นสกุล ชี้แจงดังนี้

- เรื่องการเพิ่มทุนนั้น D/E Ratio ของบริษัทฯ ตอนนี้อยู่ดี และมีช่องว่างอีกมากสำหรับธนาคารที่ให้เรา D/E Ratio ได้ถึง 3 สำหรับธุรกิจทีวีดิจิทัล มีทางกลุ่มนายถกลเกียรติ เป็นผู้ร่วมทุนในช่อง One ด้วย หากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนเพิ่ม ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งมาจากผู้ร่วมลงทุน
- ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการลงทุนของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น เป็นการลงทุนเพื่อสร้าง Platform ของกล่อง Z ซึ่งปัจจุบันเรามีฐานกล่อง Z อยู่ไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านกล่อง และจะเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านกล่อง ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสร้าง Platform มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจดิจิทัลทีวี ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการดิจิทัลทีวีไม่กี่รายที่มี Platform เป็นของตนเองเหมือนแกรมมี่
- บริษัทฯ ไม่ทราบถึงแผนงานของ CTH ว่า จะเข้าตลาดฯ หรือไม่ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นใน CTH อยู่ที่ร้อยละ 5 เนื่องจากที่ผ่านมาจาก CTH มีการเพิ่มทุน